



## **Các người có biết Thượng Đế của các người đã nói gì không?} Mọi người đáp: Allah và Thiên Sứ của Ngài biết hơn hết! Người nói tiếp: {Ngài phán: Trong đám mây tôi của TA, có người có đức tin nơi TA và có kẻ vô đức tin nơi TA**

Ông Zaid bin Khalid Al-Juhani - cầu xin Allah hài lòng về ông thuật lại: Tại Hudaibiyah, sau khi Thiên Sứ của Allah ﷺ dẫn lễ Salah Fajr xong, lúc đó ngoài trời vẫn còn đọng nước mưa đêm qua. Người quay mặt về phía mọi người, nói: {Các người có biết Thượng Đế của các người đã nói gì không?} Mọi người đáp: Allah và Thiên Sứ của Ngài biết hơn hết! Người nói tiếp: {Ngài phán: Trong đám mây tôi của TA, có người có đức tin nơi TA và có kẻ vô đức tin nơi TA. Theo đó, ai nói: Chúng ta được ban mưa là do thiên ân và lòng thương xót của Allah, đó là người đã có đức tin nơi TA và vô đức tin nơi các vì sao. Còn ai nói: Chúng ta được mưa là do vì sao này, hành tinh này, thì kẻ đó đã vô đức tin nơi TA và có đức tin nơi các vì sao.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Nabi ﷺ hành lễ Salah Subh (Fajr) tại Hudaibiyah – đó là một khu vực gần Makkah – sau cơn mưa của đêm qua. Sau khi kết thúc lễ nguyện Salah, Người quay mặt lại về phía mọi người và hỏi họ: {Các người có biết Thượng Đế Toàn Năng của các người đã nói gì không?} Mọi người đáp lại câu hỏi của Người: Allah và Thiên Sứ của Allah biết rõ hơn hết. Người nói: Allah Tối Cao cho biết con người chia thành hai nhóm về việc trời mưa: một nhóm tin nơi Allah Tối Cao và một nhóm vô đức tin nơi Ngài. Đối với ai nói: Nguyên nhân chúng ta được mưa là do thiên ân của Allah và lòng thương xót của Ngài ban cho, thì đó là người đã tin Allah là Đấng Tạo Hóa, Đấng Quản Lý vũ trụ và vô đức tin nơi các tinh tú. Và ai nói: Nguyên nhân chúng ta được mưa là do ngôi sao này, ngôi sao kia thì đó là kẻ đã vô đức tin nơi Allah và tin tưởng nơi các vì sao. Người đó đã phạm tiểu Shirk bởi đã cho rằng trời mưa là do một vì sao nào đó, trong khi Allah không làm cho nó thành nguyên nhân của việc trời đổ mưa, dù là phương diện giáo luật hãy phương diện quy luật tự nhiên của vũ trụ. Riêng người nào khẳng định rằng việc đổ mưa và các sự kiện khác xảy ra trên trái đất là do sự chuyển động của các vì sao, các hành tinh khi chúng mọc lên và lặn xuống, tin rằng chúng có quyền chi phối sự việc thì đó là đại Shirk.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

